



ประกาศเทศบาลตำบลบุงใหม่
เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนเทศบาลตำบลบุงใหม่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลบุงใหม่ เห็นควรให้มี มาตรการป้องกันการรับสินบน ตามนโยบายต่อต้าน ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเทศบาลตำบลบุงใหม่ของรัฐ ซึ่งต้องการให้ การต่อต้าน การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐมีความเป็นเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเพื่อให้การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในหน่วยงานประกอบด้วย ความมีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต และการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใส ปราศจากการประพฤติทุจริตและประพฤติ มิชอบ ปลอดจากการรับสินบน หรือการเรียกรับเอาทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ อื่นใดจากผู้ใดใน การปฏิบัติงานตามตำแหน่ง อำนาจ หน้าที่ ของบุคลากรทุกระดับในหน่วยงาน ซึ่งเทศบาลตำบลบุงใหม่ ได้ ดำเนินการในการประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการคอร์รัปชันมาโดยตลอด

เพื่อให้การปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับภายในเทศบาลตำบลบุงใหม่ เป็นไปด้วยความโปร่งใส มีจริยธรรมจรรยา มีธรรมาภิบาลประกอบการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจ หน้าที่ และการปฏิบัติงานอย่าง เหมาะสม มีหลักประพฤติปฏิบัติในการที่จะไม่เรียกรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใดอันมิควรได้ ในการปฏิบัติงานใน หน้าที่อันมิชอบ หรือที่ขัดต่อระเบียบข้อกฎหมาย และศีลธรรมจรรยาอันดี จึงขอประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อ สอนองวัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามแนวทางต่อไปนี้

๑. บุคลากรของเทศบาลตำบลบุงใหม่ ต้องไม่เกี่ยวข้องกับการรับสินบนอันมิชอบในตำแหน่ง หน้าที่ และในการปฏิบัติงานอันผิดต่อระเบียบและข้อกฎหมาย หรือเป็นการเอื้ออำนวยประโยชน์ แก่ผู้ใดเป็น พิเศษในการให้ได้มาด้วยประโยชน์ หรืออภิสิทธิ์ใดๆ อันขัดต่อระเบียบ วินัย ของเทศบาลตำบลบุงใหม่และข้อ กฎหมาย

๒. บุคลากรของเทศบาลตำบลบุงใหม่ จะต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบน เพื่อประโยชน์ส่วน ตนหรือประโยชน์เทศบาลตำบลบุงใหม่ หรือของผู้ใดที่เกี่ยวข้องกับทั้งตนเอง หน่วยงาน และบุคคลในครอบครัว เพื่อน หรือผู้ที่มีลักษณะเกี่ยวข้องใดๆ ก็ตาม

๓. บุคลากรของเทศบาลตำบลบุงใหม่ จะต้องไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะให้ หรือรับสินบนจาก เจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ และเอกชน หรือบุคคลอื่นใดโดยมีมีวัตถุประสงค์มุ่งใจในการกระทำการ ไม่กระทำการ หรือ ประวิงการกระทำ อันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย

๔. เมื่อพบเห็นการกระทำของผู้ใดที่เข้าข่ายอันเป็นการรับสินบน จะต้องรายงานแก่ผู้บังคับบัญชาหรือช่อง ทางการรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน ที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบุงใหม่ โดยทันทีตามขั้นตอน

๕. เทศบาลตำบลบุงใหม่ มีนโยบายในการปกป้องบุคลากรและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน หรือผู้แจ้งเหตุการณ์เรียกรับสินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบ ยกเว้นแต่เป็นการพิสูจน์และตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ว่าเป็นการร้อง แจ้งเท็จ และการใส่ความกล่าวหา กลั่นแกล้งกันโดยมิชอบ

๖. ในการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ หรือบุคลากรคนใด ในองค์กรหรือผู้เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรในองค์กร เรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ใดๆ ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิดทุกประเภท การจัดซื้อจัดจ้างต้องดำเนินการตามแผน มาตรการ และนโยบาย ตลอดจนระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง ถูกต้อง ด้วยความเคร่งครัด

๗. การดำเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามมาตรการ ระเบียบข้อกฎหมายที่มีบทบัญญัติ หรือได้กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใด ที่เทศบาลตำบลบึงใหม่เห็นสมควรหรือให้กำหนดขึ้นมาภายหลังเพื่อให้การเป็นไปตามมาตรการนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา เงินหมื่น)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงใหม่